



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ.๒๕๖๑

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ ๑๗ และตามมติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรณีที่ต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และครอบคลุมงานการให้บริการ ประชาชนทุกประเภทงานที่ต้องมีการรับแจ้ง รับจดทะเบียน อนุมัติ อนุญาต หรือออกใบอนุญาต ซึ่งหมายความรวมถึงใบสำคัญที่ออกตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ด้วย โดยมีเจตนารมณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจึงยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ (รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสำเนาเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายฉอ้อน เชื้อนเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสำเนาเอกสาร
กระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อกระบวนการงาน	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p><u>เกี่ยวกับงานสำนักปลัดเทศบาล</u> <u>งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</u> ๑.การขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p>
<p>๒.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒</p>
<p>๓.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒</p>

ชื่อกระบวนการ	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
๔. การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. การขอสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ลงวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๖๓
๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ - (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

ชื่อกระบวนการ	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p><u>๗.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> การขออนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง -ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร -ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ -ในหมวด ๓ ว่าด้วยเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย -หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่อง เหตุรำคาญ -หมวดที่ ๖ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ -หมวดที่ ๗ ว่าด้วยเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -หมวดที่ ๘ ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร -หมวดที่ ๙ ว่าด้วยเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</p>
<p><u>๘.เกี่ยวกับงานก่อสร้าง</u> -การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -การขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร -การขออนุญาตขุดดินและถมดิน</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ -พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓</p>
<p><u>๙.เกี่ยวกับงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u> การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้าม มิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘</p>

ชื่อกระบวนการ	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p>๑๐.เกี่ยวกับงานกองคลัง การจัดเก็บภาษี</p> <ul style="list-style-type: none">-การชำระภาษีป้าย-การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-การจัดทะเบียนพาณิชย์	<ul style="list-style-type: none">-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	<ul style="list-style-type: none">-พระราชบัญญัติป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐-พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒-เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบความถูกต้องในการชำระภาษีในภายหลัง-ลงข้อมูลในระบบE-Laas ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี-พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙